

'ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน' แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต



นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ได้รับงบประมาณจัดทำโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน" เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันนี้ล่วงหน้าสู่ปีที่สอง และก้าวสู่ปีที่สาม ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ 65 ศูนย์การเรียนรู้

นายสีอ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ทุกจังหวัดจะมีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอย่างน้อยหนึ่งศูนย์ และจะขยายสู่อำเภอและหมู่บ้านจนครบ 240 ศูนย์ ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2553

"ปีนี้ไอซีทีได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2552 สำหรับโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จำนวน 50-60 ล้านบาท ซึ่งตั้งเป้าจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้ได้ 60 ศูนย์ โดยปี 2550 ได้รับงบประมาณ 16 ล้านบาท จัดตั้งไปแล้ว 20 ศูนย์ ขณะที่ปี 2551 ได้รับจัดสรรงบในการจัดตั้งศูนย์ จำนวน 40 ศูนย์ แต่ทางกระทรวงได้แปลงงบในการแปลตำราเรียนจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพื่อมาใช้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนแทนจำนวน 80 ล้านบาท ทำให้ได้ศูนย์ไอซีทีชุมชนเพิ่มอีก 100 ศูนย์ ส่งผลให้ปี 2551 มีงบในการจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนรวม 140 ศูนย์" นาย สีอ กล่าว



สำหรับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน บางศูนย์ได้แปลงมาจากโครงการโอเทค หรือ OTEC : One Temple One E-Learning Center หรือศูนย์กันดั้ในชื่อโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ ที่เริ่มโครงการเมื่อ ปี 2549 เช่น ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ที่ปัจจุบันแปลงมาอยู่ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนแล้ว และล่าสุดได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากกระทรวงไอซีทีเพิ่มอีก 10 เครื่อง ทำให้ขณะนี้มคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 30 เครื่อง โดยเปิดอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นให้แก่ พระสงฆ์ เด็กนักเรียนกรมสามัญ นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้งานวันละ 100 คน

นายสีอ กล่าวว่า ในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ในปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการดูแล เพราะหลังจากจัดตั้งศูนย์ขึ้น 1 ปี ชุมชนต้องเข้ามาดูแลศูนย์ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย การซ่อมบำรุงเครื่อง และการ



ไอซีทีที่จะมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เช่น เมื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชนแล้ว ใน 1 ปี ต้องมีการอบรมประชาชนให้ได้ 5 เท่าของจำนวนเครื่องที่ไอซีทีมอบให้

นอกจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชนวัดพระธาตุหรือภูชัย จังหวัดลำพูน ยังมีศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีที่ชุมชนอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน มีเครื่องให้บริการจำนวน 20 เครื่อง และคิดค่าบริการในอัตราที่ต่ำ โดยจะเปิดให้บริการหลังเวลา 16.00 น. เพื่อป้องกันนักเรียนเข้าใช้งานในเวลาเรียน

และล่าสุดกระทรวงไอซีที ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชนบ้านหนองเกิด ตำบลท่าต๋ม อำเภอป่าซาง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชนแห่งที่สามใน จ.ลำพูน และเป็นศูนย์ที่ 40 ของงบประมาณ ปี 2551 โดยมีเครื่องให้บริการ 20 เครื่อง มีประชาชนจาก 14 หมู่บ้านใกล้เคียงมาใช้บริการ

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันไอซีทีที่ใช้งบประมาณสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชนไปแล้ว 150 ล้านบาท โดยโครงการนี้กระทรวงไอซีทีมีแผนจะกระจายให้ครบทุกจังหวัดโดยจะคัดเลือกจากชุมชนที่มีความพร้อมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ บุคลากร งบประมาณ ด้านข้อมูลองค์ความรู้ และด้านวิสัยทัศน์การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้นำ โดยกระทรวงไอซีทีต้องการทำให้โครงการนี้เป็นโครงการแม่แบบที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมและนำไปขยายผลเพื่อเข้าสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

สำหรับหมู่บ้านใดที่สนใจจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีที่ชุมชน สามารถส่งแบบฟอร์มเข้ามาที่กระทรวงไอซีทีทางเว็บไซต์ www.Thaitelcenter.org

น้ำเพชร จันทา
namphetc@dailynews.co.th

